

"หมอธี" ตั้งรองปลัดศธ. "ดุริยา" ประธานสรรหาบัก "ครูสภา-สกสค.-องค์การคาช"

● นำเสนอเมื่อ 18 เม.ย. 2562

“ธีระเกียรติ” ตั้ง “ดุริยา” รองปลัด ศธ. นั่งประธานสรรหา เลขาธิการครูสภา-เลขาธิการ สกสค.- ผอ.องค์การคาช พร้อมยื่นทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ไม่มีการลวงลูก ไม่มีเด็กฝาก ไม่ยอมเสียชื่อในช่วงลงจากตำแหน่งแน่นอน

วันนี้ (17 เม.ย.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ลงนามแต่งตั้ง น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัด ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการครูสภา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) และผู้อำนวยการองค์การคาช ของสกสค. ซึ่งได้ลงนามประกาศรับสมัครพร้อมกันตั้งวันที่ 1- 22 เม.ย.นี้ และเมื่อสิ้นสุดการรับสมัคร คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เป็นไปตามที่ประกาศไว้คงต้องใช้เวลา แต่ส่วนตัวไม่ได้มีกรอบหรือไปเร่งรัดให้ดำเนินการเร็วเป็นพิเศษ เพื่อให้การสรรหาทั้ง 3 ตำแหน่งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ต้องการให้มีการกล่าวหาว่าทำแบบเร่งรีบ ไม่มีการเข้าไปลวงลูกทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน และไม่ให้มีเด็กฝากมาแน่นอน

“ผมยืนยันว่าการสรรหาทั้ง 3 ตำแหน่งครั้งนี้ จะไม่เข้าไปลวงลูก หรือไม่ให้มีเรื่องเด็กฝากเข้ามาแน่นอน โดยจะให้มีการเปิดกว้าง ผู้ที่มีคุณสมบัติครบสามารถมาสมัครได้หมด อย่างตอนเปิดสรรหาเลขาธิการครูสภา ครั้งที่แล้วมีคนมาสมัครมากถึง 70 กว่าคน ไม่มีล็อกสเปกแน่นอน ผมไม่ยอมให้เสียชื่อในช่วงที่จะลงจากตำแหน่ง รมว.ศึกษาธิการ อย่างแน่นอน ทุกอย่างต้องยุติธรรม” นพ.ธีระเกียรติ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า กังวลหรือไม่ว่าจะมีการร้องเรียนจนทำให้การสรรหาสะดุดเหมือนครั้งที่ผ่านมา นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การสรรหามีหลายขั้นตอน ส่วนตัวก็ไม่อยากให้เกิดข้อร้องเรียน แต่ถ้ามองการกลั่นแกล้งกัน ตนก็ไม่รู้จำทำอย่างไร เพราะหลักเกณฑ์การสรรหาต่าง ๆ ไม่ได้มีปัญหา ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน

ด้าน นายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสกสค. กล่าวว่า ตนสมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งเลขาธิการสกสค. โดยส่วนตัวพร้อมที่จะรับตำแหน่ง เพื่อสานงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาทุจริตต่าง ๆ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [MGR Online](https://www.mgronline.com) วันที่ 17 เมษายน 2562